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********** 
เรียน ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกราชบัณฑิตยสถาน และผู้มีเกียรติ 
 ผมยินดีและภูมิใจอย่างยิ่ ง ที่ ได้รับเชิญให้มาร่วมงานในวาระครบรอบ ๗๐ ปี วันสถาปนา
ราชบัณฑิตยสถานในวันนี้ นอกเหนือจาก ความยินดีและความภูมิใจ ผมยังมีความวิตกกังวลรวมอยู่ด้วย  
เพราะผมได้รับเกียรติและจ าต้องมาพูดท่ามกลางนักวิชาการแนวหน้าของประเทศ ที่ได้รับสมญาว่า            
เป็น “ปราชญ์ของแผ่นดิน” รวมทั้งผู้รอบรู้ทั้งหลาย ณ ที่นี่ 
 ผมมั่นใจว่า “ปราชญ์ของแผ่นดิน” และผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่ประชุมนี้ หลายท่านเคยไปเฝ้าฯ ในงาน
พระราชพิธีต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง ในงานพระราชพิธีเหล่านั้น บางพระราชพิธีจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่
ถวายพระธรรมเทศนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนถวาย พระจะกล่าวขึ้นต้นว่า “บัดนี้ อาตมาภาพ
จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ใน.............คถาฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 
ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป มิได้ต้องตามโวหาร อรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี 
ขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมา        
ผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร” 
 ผมเองอยู่ในฐานะเดียวกับพระที่เทศน์ถวาย คือ เป็นผู้มีสติปัญญาน้อย ฉะนั้น การพูดของผมในวันนี้ 
จะผิดจะถูกอย่างไร จะได้ประโยชน์หรือได้เนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใด หวังว่า “ปราชญ์ของแผ่นดิน”           
และผู้มีเกียรติทั้งหลายจะกรุณาให้อภัย 
 ก่อนที่จะบรรยายตามหัวข้อ ขอท าความเข้าใจกับนิยามศัพท์ดังต่อไปนี้ 
 ความเป็นคนไทย หมายถึง ภาวะที่เกิดเป็นคนไทย มีประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัย (ไม่ต้องเร่ร่อน)          
มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ มีภาษาไทยและตัวเลขใช้เป็นของตัวเอง มีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมา
บรรพบุรุษ เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอารยชน มีความเจริญในการด าเนินชีวิตที่มีแบบแผน ทั้งใน    
ด้านความเป็นอยู่ การท ามาหากิน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ ความเป็นคนไทยเป็นคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของคนไทยซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ส่วนดี เช่น ความมีใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจคนทุกข์ยาก 
อภัยให้กันง่าย มีความเกรงใจ มีศิลปะ รักสวยรักงาม รักความสะอาด ส่วนไม่ดี เช่น มักจะเกียจคร้าน           
เชื่อผู้อื่นง่าย ไม่ค่อยอดทน อดกลั้น ฟุ้งเฟ้อ เป็นต้น 
 จิตวิญญาณ เป็นค าไทยที่เกิดใหม่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้เก็บค าเป็นทางการ           
แต่ได้น าไปใช้กันแล้ว จิตวิญญาณ หมายถึง พลังจิตอันเป็นวิสัยจ าเพาะของปัจเจกบุ คคล ที่ช่วยผลักดัน             
ให้ประกอบกิจกรรมหรือการแสดงออกที่โดดเด่นเกินวิสัยของคนทั่วไป เข้าใจว่า มีความหมายตรงกับ           



ค าภาษาอังกฤษว่า spiritual หรือ spirituality ในส่วนที่หมายถึง สติปัญญาที่แฝงอยู่ในจิตใจ ระดับที่ลึกล้ า
ละเอียดอ่อนกว่าความรู้สึกนึกคิดทั่วไป ซึ่งก่อพลังจิตมุ่งมั่นกระท าการใด ๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ            
(the philosophical intellect concerned with the better or higher part of mind, showing 
much refinement of thought and feeling, characterized by the ascendancy of spirit.) 
 เพราะฉะนั้น การบรรยายของผมในวันนี้ จะมุ่งไปสู่แนวทางที่จะตอบค าถามว่า ท าอย่างไรคนไทย         
ทุกเชื้อชาติ ศาสนาจะมีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณ 
 ถ้ามองย้อนอดีต จะเห็นชัดเจนว่า วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ในสังคมไทยในสมัยนั้น ๆ ไว้ได้ดีมาก แม้จะไม่เลอเลิศดังในปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัฒน์ก็ตาม ทุกวันนี้ 
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้น าวัฒนธรรมทั่วโลกเข้าสู่สังคมไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเลียนแบบ       
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างมากและรวดเร็ว ปรากฏการณ์เหล่านั้นเห็นได้ชัดเจนในคนรุ่นใหม่         
(นิยาม : คนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่า วัดด้วยอะไร อายุ ความฉลาด พฤติกรรม จิตวิญญาณ) อนึ่ง การเลียนแบบ           
โดยมิได้คิดไตร่ตรองท่ีจะประยุกต์เชิงสร้างสรรค์ก่อนจะน าไปใช้ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
 

ผู้มีเกียรติครับ 
 สิ่งหนึ่งในประเทศของเราที่กระแสโลกาภิวัตน์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงได้ 
คือ การยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์  คนไทยเคารพ บูชา เทิดทูน และจงรักภักดี ต่อสถาบันนี้                  
อย่างแนบแน่น มั่นคง  และยั่งยืน ไม่มีเสื่อมคลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช           
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนที่สุดว่า            
คนไทยมีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณ 
 สิ่งดีงามต่าง ๆ ของชาติเรา ที่ เราพึงอนุรักษ์ และพึงพัฒนาให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทย           
ด้วยจิตวิญญาณนั้น มีหลายสิ่งหลายประการ แต่ ณ โอกาสนี้ ผมจะขอน ามากล่าวเพียง 4 ประการ คือ 
 1. การแต่งกาย เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เป็นลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของเราแต่โบราณ         
และได้ประยุกต์และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่กระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทส าคัญที่ก่อให้ เกิด            
การเปลี่ยนแปลงในการแต่งกายของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์และภาพยนตร์ 
ต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการแต่งกายของคนไทยมากพอที่จะโน้มน้าวให้คนไทยแต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้น 
การเลียนแบบ การแต่งกายแบบตะวันตก อาจจะไม่เหมาะกับคนไทย อาจจะไม่เหมาะกับภูมิอากาศ          
ของประเทศของเราที่แน ่ๆ คือ สิ้นเปลืองมาก และที่แปลกแต่จริงคือ เสื้อผ้าเก่าๆ รองเท้าเก่าๆ โทรมๆ กลับมี
ราคาแพงและเป็นที่ปรารถนาของคนรุ่นใหม่ (อีกแล้ว) และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ การแต่งกาย ของวัยรุ่น
โดยเฉพาะผู้หญิงที่ล่อแหลมและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ท าให้อาชญากรรมทางเพศเพ่ิมข้ึน 
 เรื่องการแต่งกายนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชุดไทยส าหรับสุภาพบุรุษที่นิยมกัน 
เรียกกันว่า ชุดพระราชทาน ผมรับแบบชุดไทยจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง แต่ก่อนนี้นิยมใช้กันมาก           
น่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้เลือนหายไป พอจะเห็นได้บ้างนาน ๆ ครั้ง เรื่องชุดพระราชทานนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับ    
จิตวิญญาณด้วย 



 ที่กล่าวถึงเรื่องการแต่งกายแบบตะวันตก มิได้หมายความว่า ไม่ควรแต่งกายแบบตะวันตก            
มิได้หมายความว่าคนแต่งกายแบบตะวันตกเป็นคนไม่ดี มิได้หมายความว่า ต่อต้านการแต่งกายแบบตะวันตก 
ในทางตรงกันข้ามผมเห็นว่า เราต้องเรียนรู้การแต่งกายแบบตะวันตกอย่างถูกต้อง เพ่ือเราจะได้แต่งกาย     
แบบตะวันตกได้งดงามตามโอกาสอันควร ขออย่างเดียว โปรดอย่าลืม การแต่งกายแบบไทยของเรา 
 2. บุคลิกภาพ และ กิริยามารยาท เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยที่รู้จักกันดี คือ บุคลิกภาพ
และกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยน การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล การมีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพผู้ใหญ่          
รู้จักเกรงใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณ และรักนวลสงวนตัว ผู้ที่ได้เห็นพฤติกรรมการแสดงออก
เหล่านี้ จะวินิจฉัยได้ทันทีว่าเป็นคนไทย ลักษณะการกราบ การไหว้ การส ารวมกิริยา ค้อมตัวเมื่อผ่านผู้ใหญ่   
ไม่มีชนชาติอ่ืนเลียนแบบได้เหมือน กิริยามารยาทของคนไทยเยี่ยงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอย่างแท้จริง            
อันเกิดจากจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยที่สืบทอดในสายเลือดมาแต่โบราณกาล 
 การไหว้ของคนไทยมิได้เป็นการแสดงคารวะต่อผู้มีวัยวุฒิสูงกว่าหรือมีศักดิ์สูงกว่าเท่านั้น แต่ยังใช้     
เมื่อพบปะทักทายกันเหมือนการสัมผัสมือของคนตะวันตก 
 แต่ในปัจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราได้เปลี่ยนแปลงไปมาก        
เพราะอิทธิพลจากค่านิยมและวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา ก่อผลกระทบต่อการปลูกฝังนิสัย      
และบุคลิกภาพของคนไทย ทั้งด้านทัศนคติ ค่านิยม ประเพณี และความคิดอ่าน ให้เปลี่ยนแปรไป ตามรูปแบบ
อารยชนตะวันตก ที่เห็นได้ชัด คือ การรักนวลสงวนตัว ที่ลดน้อยลงมาก เราพบเห็นการแสดงออกทางเพศ       
ที่ประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะ และมีความรุนแรงเกิดข้ึนเป็นประจ าในกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่น 
 3. อาหารไทย คนไทยได้อนุรักษ์และพัฒนาอาหารไทยสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว อาหารไทย
มีรสอร่อย ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่  เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่ง แม้แต่             
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะฝรั่งนิยมรับประทานอาหารไทยกันมากทั้งในประเทศของเราและต่างประเทศ         
แต่ขณะนี้อาหารไทยดั้งเดิมหลายชนิดได้หายไปจากวงการบริโภคของคนไทยรุ่นใหม่ (อีกแล้ว) และที่หลงเหลือ
อยู่บ้างก็ก าลังจะหายไป อาหารต่างชาติโดยเฉพาะอาหารของชาติตะวันตก ได้เข้ามาแทนที่อาหารไทย      
แทบทุกมื้อ การบริโภคอาหารฝรั่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคส าคัญหลายโรค เช่น โรคอ้วนโรคความดัน
เลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น อุบัติการณ์ของโรคเหล่านี้ เราพบน้อยมากในคนไทยที่บริโภค
อาหารไทย สมดังค ามงคลที่ว่า “กินอาหารไทย ไกลโรค” 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า คนไทยในสังคมชั้นสูง มีค่านิยมในการรับประทานอาหารฝรั่ง ถ้าใครไม่เคยไป
รับประทานอาหารฝรั่งในโรงแรมหรูและภัตตาคารมีชื่อเสียง ถือว่า ไม่ทันสมัย ไม่มีรสนิยม ตกอันดับ        
ความโก้เก๋ คนหนุ่มคนสาว ถ้าไม่ไปนั่งรับประทานอาหารฝรั่งตามร้านที่มีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ถือว่า         
เข้าไม่ถึงอารยะธรรมตะวันตก ภาษาตลาดเรียกว่า เชย เรื่องรสนิยมในการรับประทานอาหารฝรั่งนี้ น่าวิตก
กังวลและฝ่ายที่เก่ียวข้องควรจะพิจารณาแก้ไขไม่ควรปล่อยไป 
 4. ภาษาไทย ผมน าหัวข้อ “ภาษาไทย” มาไว้ข้อสุดท้าย เพราะเห็นว่าภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติเรา ณ ที่ใดก็ตาม เมื่อผมได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับภาษาไทย ผมจะพูดเสมอทุกครั้งว่า  



“ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของเราที่ มีคุณค่า และมีความส าคัญยิ่ง เป็นหน้าที่ของคนไทย            
(แม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ) ทุกคนต้องหวงแหนและรักษาไว้” วันนี้ ผมขอกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
 ภาษาพูดของคนไทย คงมีมานานนับพันปีมาแล้ว ก่อนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ก่อนที่         
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย ทรงให้ก าเนิดอักษรไทยและตัวเลขไทย ดังหลักฐานจากที่ได้พบเห็นผู้คน 
ประชาชนบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน พูดภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยที่สื่อความหมายกับคนไทยได้ดี 
ผู้คนเหล่านั้นน่าจะเป็นคนไทยที่อพยพลงมาหยุดอยู่เพียงบริเวณนั้น 
 ภาษาพูดของคนไทยในปัจจุบันได้วิวัฒน์และพัฒนาไปมาก บ้างก็ว่า พูดสละสลวยไพเราะขึ้น บ้างก็ว่า 
ท าให้ภาษาไทยเพ้ียนและกร่อน บางคนชอบพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ผู้พูดมีเหตุผลอย่างไรก็เหลือเดา     
แต่มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งคือ ถ้าผู้ฟังไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ย่อมไม่เข้าใจ รับข้อความท่ีสื่อกันไม่ได้ ก็เสียหาย 
 ภาษาไทยของเราเป็นภาษาท่ีมีความไพเราะอย่างยิ่งและแปลกแตกต่างจากภาษาอ่ืน นักภาษาศาสตร์ 
ประมาณว่า ในโลกนี้มีภาษาพูดที่ใช้กันประมาณ ๓๐๐ ภาษา แต่มีไม่ถึง ๑๐๐ ภาษาที่มีภาษาเขียนของตนเอง 
ภาษาไทยนับเป็นหนึ่งในไม่ถึง ๑๐๐ ภาษานั้น ตัวอักษรไทยมีอายุกว่า ๗๐๐ ปี มีพยัญชนะ มีสระ มีวรรณยุกต์ 
ผันได้ถึง ๕ เสียง แยกเสียงได้ชัดเจน คนไทยทุกคนต้องภูมิใจในภาษาไทย และต้องพยายามใช้ภาษาไทย        
อย่างถูกต้อง ทั้งในการพูดและการเขียน เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของภาษาไทยของเราไว้ให้ได้ตลอดไป 
 ทุกวันนี้มีการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อยู่บ่อย ๆ มักพบเสมอทั้งในส่วนราชการ 
องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน ที่จริง การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่มีข้อพึงพิจารณาว่า           
ที่ไม่ถูกต้องนั้นเพราะอะไร ถ้าเพราะไม่ทราบ ก็ควรอภัย แต่ถ้าเพราะไม่สนใจ ไม่เห็นความส าคัญ พูดเขียนไป
ตามใจชอบ ก็น่าต าหนิ ที่เห็นค่อนข้างชัดเจน คือ การใช้สรรพนาม ที่ ซึ่ง อัน กันอย่างพร่ าเพรื่อ จนท าให้
ภาษารุ่มร่าม อีกค าหนึ่ง คือ ค าว่า “ท่าน” ถ้าเรียก หมออรรถสิทธิ์ ว่า ท่านนายกราชบัณฑิตยสถาน ผู้รู้ท่านว่า
ใช้ได้ไม่ผิด เพราะเป็นการยกย่อง แต่ถ้าเรียกว่า ท่านอรรถสิทธิ์ ผู้รู้ท่านว่าใช้ไม่ได้ ผิด โปรดสังเกตว่า ค าที่       
ใช้ผิด พอใช้ไปนาน ๆ ใช้กันมาก ๆ ก็กลายเป็นถูก 
 เรื่องค าย่อก็น่าสนใจ สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ใช้ค าย่อกันไม่น้อยทีเดียว บางค าก็พอเข้าใจ        
พอเดาได้ แต่บางค าไม่เข้าใจเลย ทางราชการไม่ได้ก าหนดและไม่มีพจนานุกรมอักษรย่อ ผมพอจ าได้ว่า
ภาคเอกชนได้เคยท าพจนานุกรมอักษรย่อไว้ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว แต่ก็มีเพียงแค่นั้น และน าไปบังคับใช้ไม่ได้ 
กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงเดียวที่ก าหนดค าย่อส าหรับใช้ในราชการทหาร ทุกเหล่าทัพใช้อย่างเดีย วกัน 
ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็ว มีระบบ และมีมาตรฐาน 
 ค าภาษาอังกฤษบางค า เราไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย แต่ใช้ทับศัพท์ เช่น คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
เป็นต้น ผมขอเรียนด้วยความเคารพว่า ผมเห็นต่างกับราชบัณฑิตยสถาน ผมเห็นว่าไม่ควรใช้ทับศัพท์แต่อยาก
ให้พยายามแปลเป็นภาษาไทย แม้เราจะไม่มีกรมหมื่นนราธิปฯ แล้ว แต่เรายังมี “ปราชญ์ของแผ่นดิน”          
อยู่อีกจ านวนมาก เราเขียน คอมพิวเตอร์ แต่เราอ่านว่า คอมพิวเตอร์ ญี่ปุ่นเค้าก็ทับศัพท์เหมือนกัน แต่เขาท า
ให้เป็นภาษาญี่ปุ่น เช่น คม-พิว-ตา (Computer) บี-หรุ (Beer) รา-จิ-โอะ ( Radio) เป็นต้น 



 ตัวเลขไทย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เลขไทย ทางราชการได้ออก
ค าแนะน าเชิงบังคับให้ใช้เลขไทย แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ผมพยายามสอบถามเหตุผล ก็ไม่ได้รับค าตอบ        
ที่ชัดเจน 
 ภาษาถิ่น ก็น่าสนใจมาก การเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของภาค
เท่านั้น ภาษาถ่ินจะบ่งบอกก าเนิด ลักษณะนิสัย ประเพณีของภาคนั้น ๆ และของคนภาคนั้น ๆ คนไทยจึงควร
เข้าใจความส าคัญของภาษาถิ่น และช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานภาษาถ่ินไว้ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยภาษาไทยมาก ในการ
พระราชทานพระบรมราโชวาทหรือทรงมีพระราชด ารัส จะทรงออกเสียงชัดเจนและถูกต้องที่สุด 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความส าคัญในการสื่อความหมายกัน มีความ      
ตอนหนึ่งว่า “วิธีที่จะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต้องอาศัยสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งคือ ภาษา การได้มาซึ่งความรู้        
ก็ต้องใช้ภาษา การน าความรู้ไปใช้ก็ต้องใช้ภาษาอีก เช่น เมื่อจะปฏิบัติการใดก็ต้องออกค าสั่ง เป็นต้น           
ในปัจจุบันปรากฏว่า ได้มีการใช้ภาษาฟุ่มเฟือยและไม่ตรงตามความหมายแท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งการออกเสียง     
ไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ ภาษาของเรามีแต่ทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง                    
เป็นสิ่ งอันประเสริฐสุดอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่า ตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่รักษาเอาไว้ ”                
ผมขออัญเชิญพระราชด ารัสมามอบแด่คนไทยทุกคน 
 ผู้มีเกียรติ ครับ 
 ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศของเราเข้าใจและเชื่อมั่นโดยไม่มีข้อสงสัยว่า จิตวิญญาณเป็นพลังส าคัญ
ที่จะช่วยจรรโลง เชิดชู ความเป็นคนไทย คนไทยจะแก้ปัญหาใหญ่น้อยทั้งหลาย ไม่ว่า ปัญหาการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ได้ง่าย สะดวก และหวังผลส าเร็จได้จริง 
 เพ่ือให้คนไทยมีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณกันให้มากท่ีสุด ผมใคร่ขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. จิตวิญญาณซึ่งติดกับตัวเรามาตั้งแต่เกิด มากบ้าง น้อยบ้าง สามารถสร้างเพ่ิมเติมให้มากขึ้นได้          
โดยการใฝ่หา การเรียนรู้ และความส านึกในการเป็นคนไทย 
 2. ยกย่องคนไทยที่มีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณให้เป็นที่ประจักษ์เพ่ือคนอ่ืนจะได้ถือเป็น
แบบอย่างและประพฤติปฏิบัติตาม 
 3. ใช้ความรัก ความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ความแน่วแน่ที่จะท าความดีเพ่ือตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดิน เป็นสื่อสร้างจิตวิญญาณ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ผู้มีเกียรติครับ 
 ผมขอจบการบรรยายด้วยประโยคที่ว่า “การรักษาวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล  าค่าของเรา คือ            
การรักษาชาติ” 
 หวังว่า การบรรยายครั้งนี้จะยังประโยชน์ต่อผู้มีเกียรติทั้งหลายบ้าง 
 ขอขอบคุณท่านนายกราชบัณฑิตยสถานอีกครั้งหนึ่ง 
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